

Kensington/Bốc Thăm Xổ Số Cho Học Sinh Trung Học Mới

Tháng 3 Năm 2014

Ai được quyền xin vào học?

Học sinh đang học lớp 8 tại các trường của Sở Giáo Dục hoặc không phải thuộc Sở Giáo Dục đều được quyền xin vào học.

Những trường này có tiêu chuẩn tuyển sinh không?

Không có trường trung học nào có tiêu chuẩn tuyển sinh về học tập cả. Tuy nhiên, học sinh nộp đơn vào trường Kensington CAPA sẽ được yêu cầu biểu diễn thử để được nhận vào các chương trình nghệ thuật mở ra tại trường.

Học sinh sẽ được chọn lựa như thế nào?

Tất cả học sinh sẽ được chọn theo phương pháp bốc thăm xổ số bằng điện toán.

- Đối với các Trường Kensington - Ưu tiên cho học sinh nào có địa chỉ trong phạm vi địa bàn của Trường Trung Học Kensington.
- Đối với Trường LINC và Trường U - 50% chỗ học cấp lớp 9 sẽ dành cho học sinh có mã số bưu điện là 19120, 19121, 19122, 19123, 19124, 19125, 19130, 19132, 19133, 19134, và 19140. 50% chỗ học còn lại sẽ dành cho học sinh khắp thành phố.
- Đối với Trường Building 21 - 60% chỗ học cấp lớp 9 sẽ dành cho học sinh có mã số bưu điện là 19120, 19121, 19122, 19123, 19124, 19125, 19130, 19132, 19133, 19134, và 19140. 40% chỗ học còn lại sẽ dành cho học sinh khắp thành phố.

Có phải con tôi sẽ được nhiều trường nhận cùng một lúc không?

Phải, học sinh có thể cùng lúc được nhiều trường bốc thăm nhận vào.

Con tôi tham gia vào Quá Trình Lựa Chọn Vào Trung Học và đã được một trường nhận hoặc được đưa vào danh sách chờ đợi. Như vậy thì việc bốc thăm xổ số của trường Kensington/ Trường Mới có xóa bỏ chỗ học mà con tôi đã được nhận hoặc tên của cháu trong danh sách chờ đợi hay không?

Không. Quá trình này riêng biệt với quá trình Lựa Chọn Trường Trung Học. Nếu em được nhận vào trường hoặc được đưa vào danh sách chờ đợi thông qua việc bốc thăm xổ số của trường Kensington/Trường Mới thì em phải quyết định ghi danh vào 1 trong những trường mà em được chấp thuận cho vào học.

Khi nào và bằng cách nào thì tôi nhận được kết quả?

Kết quả của quá trình bốc thăm xổ số sẽ được công bố trong tuần lễ của ngày 9 tháng 6 năm 2014.

- Học sinh của Sở Giáo Dục sẽ nhận được thông báo về kết quả của việc bốc thăm xổ số qua Mạng Học Sinh.
- Phụ huynh của học sinh không thuộc sở giáo dục sẽ nhận email thông báo về thơ quyết định có đăng trên trang web Xổ Số Kensington/Trường Mới.

Tôi có thể nhờ các Trung Tâm Trợ Giúp Phụ Huynh và Gia Đình giúp đỡ để nộp đơn vào các trường trung học mới này hay không?

Được. Thông tin về quá trình Bốc Thăm Xổ Số Kensington/Trường Mới có sẵn tại các Trung Tâm Trợ Giúp Phụ Huynh và Gia Đình. Phụ huynh cũng có thể sử dụng máy điện toán của trung tâm để đọc hồ sơ và nêu thắc mắc về trường.

Sự khác nhau giữa các trường trung học có quy định tuyển sinh đặc biệt, trường tuyển sinh khắp thành phố và trường không có tiêu chuẩn tuyển sinh là như thế nào?

Trường có quy định tuyển sinh đặc biệt có nhiều tiêu chuẩn tuyển sinh cạnh tranh hơn. Học sinh nào muốn được nhận vào trường có quy định tuyển sinh đặc biệt phải hội đủ tiêu chuẩn về điểm số trong các kỳ thi tiêu chuẩn, điểm số trong lớp, và sĩ số đến trường. **Trường tuyển sinh khắp thành phố** có tiêu chuẩn tuyển sinh thấp hơn, nhưng vẫn còn có tiêu chuẩn nhập học như là kết quả điểm của các kỳ thi tiêu chuẩn, sĩ số, và hồ sơ kỷ luật. Các **trường không có tiêu chuẩn tuyển sinh** sẽ thu nhận học sinh mà không dựa vào điểm số học tập, sĩ số hay hạnh kiểm.

Học sinh thuộc chương trình giáo dục khác có nên nộp đơn và chọn 1 trong những trường này hay không?

Được, tất cả học sinh đều được khuyến khích nộp đơn xin học tại bất kỳ trường mới này. Tất cả học sinh đang học lớp 8 đều được khuyến khích nộp đơn.

Học sinh có IEP và học sinh Anh Ngữ (ESOL) có nên nộp đơn và chọn 1 trong những trường này hay không?

Được, tất cả học sinh đều được khuyến khích nộp đơn xin học tại bất kỳ trường mới này. Học sinh đang học lớp tám nào có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc những học viên Anh Ngữ (ESOL) đều có thể tìm hiểu thêm về quá trình này bằng cách liên hệ với giáo viên cố vấn của mình hoặc với Văn Phòng Dịch Vụ Đặc Biệt số 215-400-4170.

Quá trình ghi danh như thế nào?

- Đây là cơ hội cho học sinh đang học lớp 8 ghi danh học lớp 9 vào tháng 9 năm 2014.
- Học sinh của sở giáo dục và không thuộc sở giáo dục đều được hoan nghênh khi nộp đơn.
- Quá trình nộp đơn sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- Việc Bốc Thăm Xổ Số Kensington/Trường Mới cho phép học sinh được chọn trường theo thứ tự trường mà mình ưa thích nhất.
- Văn Phòng Ghi Danh & Phân Bỏ Học Sinh và Văn Phòng Thông Tin Công Nghệ sẽ tiến hành việc bốc thăm xổ số theo tỷ lệ chỗ học là 1) địa bàn của trường (1 mã số bưu điện) và 2) mã số bưu điện trong khắp thành phố.
- Gia đình sẽ được thông báo về kết quả của cuộc xổ số.

Thời Gian Ghi Danh

24 Tháng 3: Ba trường mới bắt đầu thu nhận đơn xin nhập học

25 Tháng 4: Hết hạn nhận đơn

Tuần lễ 9 Tháng 6: Thông báo sau cùng của trường mới gọi về cho phụ huynh/gia đình.

???? Thắc Mắc????

Xin vui lòng đọc trang web http://philasd.org/kensington-new_high_schools_lottery để biết thêm chi tiết và tin tức mới nhất. Nếu quý vị có thắc mắc gì về quá trình này, xin liên lạc với Văn Phòng Ghi Danh và Phân Bỏ Học Sinh số 215-400-5985 hoặc email cho chúng tôi tại 7schoolslottery@philasd.org.